

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của
cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm năm học 2023-2024

Ngành Giáo dục mầm non:

STT	Nội dung	Hệ đào tạo chính quy				
		Tiến sĩ	Thạc sĩ	Đại học	Cao đẳng	Trung cấp
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh				<p>Thí sinh được tham gia tuyển sinh nếu đạt các điều kiện sau:</p> <p>a. Đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành).</p> <p>b. Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.</p> <p>c. Dự thi các môn năng khiếu hoặc có kết quả thi năng khiếu năm 2023 tại các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc đối với các môn năng khiếu theo quy định các môn năng khiếu của ngành Giáo dục Mầm non tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị (trừ đối tượng được tuyển thẳng).</p> <p>d. Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị.</p>	
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được				<ul style="list-style-type: none">- Kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành và kiến thức bổ trợ liên quan công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non.- Các kỹ năng liên quan tìm hiểu trẻ, xây dựng kế hoạch, giao tiếp, thực hiện chương trình giáo dục Mầm non.- Thái độ yêu nghề, mến trẻ, hợp tác	

				<p>để hoàn thành tốt thiên chức giáo viên mầm non.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công nghệ thông tin đạt trình độ kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản. - Ngoại ngữ đạt trình độ bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng chung cho Việt Nam. 	
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học			<ul style="list-style-type: none"> - Không thu học phí. - Cấp học bổng cho sinh viên học giỏi. - Hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116/NĐ-CP. 	
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện			Theo chương trình khung của Bộ GD&ĐT và có điều chỉnh cho sát với thực tế	
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường			Liên thông lên Đại học	
VI	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp			<ul style="list-style-type: none"> - Giảng dạy tại các trường Mầm non, các trung tâm chăm sóc, giáo dục trẻ. - Làm việc tại các cơ quan quản lý giáo dục hoặc tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục. 	

Quảng Trị, ngày 03 tháng 7 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG



Trương Đình Thăng